

ĐỐI NGOẠI ĐẢNG NĂM 2021 PHÁT HUY HIỆU QUẢ ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG, GÓP PHẦN NÂNG CAO VỊ THẾ VÀ TIỀM LỰC MỚI CỦA ĐẤT NƯỚC

LÊ HOÀI TRUNG *

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, đối ngoại đảng năm 2021 đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, phát huy vai trò thúc đẩy nền tảng chính trị cho quan hệ song phương với các nước, góp phần nâng cao vị thế của Đảng và đất nước trên trường quốc tế.

Vai trò của đối ngoại đảng

Đối ngoại đảng là hình thức đối ngoại sớm nhất của cách mạng nước ta. Từ năm 1919, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tham gia Đảng Xã hội Pháp: “Chỉ vì đây là tổ chức duy nhất ở Pháp bên vực nước tôi” và một năm sau đó, tại Đại hội XVIII của Đảng Xã hội Pháp, Người bỏ phiếu tán thành tham gia Quốc tế III (Quốc tế Cộng sản) vì như Người nói: “Quốc tế III rất chú ý đến giải phóng thuộc địa”. Những sự kiện đó đánh dấu những hoạt động đối ngoại quan trọng đầu tiên của đối ngoại đảng trong thời đại Hồ Chí Minh. Ở từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, công tác đối ngoại đảng luôn có một vị trí, vai trò đặc biệt và có những đóng góp quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng ta đã có nhiều văn bản quan trọng nhằm đề ra

định hướng và các biện pháp cụ thể liên quan đến công tác đối ngoại đảng.

Ngày 18-2-2019, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW, “Về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”, là dấu mốc quan trọng thể hiện sự phát triển về tư duy, lý luận, khẳng định vai trò quan trọng của đối ngoại đảng. Chỉ thị nhấn mạnh, “tăng cường đối ngoại đảng là định hướng chiến lược đối ngoại quan trọng hàng đầu” và “là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng làm công tác đối ngoại là nòng cốt”; đề ra nhiệm vụ mở rộng và đưa các mối quan hệ đối ngoại đảng đi vào chiều sâu, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ song phương, tranh thủ sự ủng hộ và tạo thêm sự hỗ trợ về mặt chính trị cho quan hệ nhà nước cũng như đối ngoại nhân dân...

* Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Trong tình hình mới, Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ, đối ngoại phải giữ vai trò tiên phong trong tạo dựng và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước. Đây không chỉ là nhận thức mới, mà còn là yêu cầu cao hơn đối với đối ngoại nói chung và đối ngoại đảng nói riêng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII lần đầu tiên được Trung ương Đảng tổ chức (tháng 12-2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo đối ngoại đảng cùng với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân cần triển khai sáng tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, kiên định về nguyên tắc, chiến lược, linh hoạt về phương pháp, sách lược, song cần vượt ra khỏi khuôn khổ những tư duy cũ, những lĩnh vực quen thuộc để có suy nghĩ và hành động vượt tầm quốc gia, đạt tới tầm khu vực và quốc tế.

Nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí và nhiệm vụ trong giai đoạn mới của đất nước, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18-2-2019, của Bộ Chính trị, “Về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”, công tác đối ngoại đảng năm 2021 đã được triển khai tích cực, chủ động có trọng tâm, trọng điểm, đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tựu chung của công tác đối ngoại nước nhà.

Một số kết quả nổi bật của đối ngoại đảng năm 2021

Năm 2021, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ra khủng hoảng toàn cầu, tác động sâu rộng về y tế, kinh tế, chính trị, an ninh, xã hội và tạo thách thức lớn đối với năng lực ứng phó của các

nước. Các nước lớn đẩy mạnh các biện pháp thực hiện các mục tiêu chiến lược khiến cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra gay gắt, toàn diện trên các lĩnh vực với địa bàn cạnh tranh trọng tâm là khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cục diện trật tự thế giới đa cực, đa trung tâm được đẩy nhanh hơn. Tập hợp lực lượng diễn biến đan xen, đa dạng, phức tạp. Kinh tế thế giới duy trì xu thế phục hồi, song chưa bền vững, không đồng đều, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Các vấn đề an ninh phi truyền thống diễn biến ngày càng phức tạp. Các nhân tố đó tác động sâu sắc đến môi trường an ninh, phát triển của nước ta, đặt ra nhiều vấn đề mới đòi hỏi công tác đối ngoại phải thích ứng nhanh chóng, ứng phó hiệu quả với các thách thức, đồng thời tranh thủ các cơ hội mang lại, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Trong bối cảnh đó, Đảng ta đã ứng phó linh hoạt, kịp thời với diễn biến của môi trường đối ngoại, triển khai tích cực, chủ động các hoạt động đối ngoại, đạt được nhiều kết quả nổi bật:

Một là, đối ngoại đảng chủ động triển khai nhiều biện pháp, đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội XIII của Đảng và củng cố quan hệ với các đảng, các nước. Việt Nam đã triển khai linh hoạt nhiều biện pháp thông tin tới các đảng, các đối tác về Đại hội XIII, góp phần truyền tải kịp thời các chủ trương, đường lối và tầm nhìn phát triển của đất nước. Qua đó, tạo sự hiểu biết và ủng hộ đối với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời trao đổi, thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy quan hệ với các chính đảng. Đại hội XIII của Đảng ta đã nhận được số lượng thư, điện chúc mừng cao kỷ lục với 401 thư chúc mừng Đại hội và 118 thư, điện chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, thể hiện sự coi trọng, đánh giá cao vai trò lãnh đạo, công cuộc đổi mới, vị thế và uy tín của Đảng và Nhà nước ta. Đặc biệt, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” được thông tin kịp thời đến các chính đảng và bạn bè quốc tế, góp phần tạo sự hiểu biết sâu sắc, đầy đủ hơn, qua đó tăng cường sự ủng hộ của các chính đảng, bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Ngoài ra, với việc tổ chức 9 Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội XIII cho các chính đảng và đối tác quốc tế, Đảng ta đã truyền tải kịp thời các chủ trương, đường lối và tầm nhìn phát triển của đất nước thời gian tới; qua đó, tạo sự hiểu biết và ủng hộ đối với đường lối, chính sách của ta; đồng thời, kết hợp trao đổi, thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy quan hệ với các chính đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành 9 cuộc điện đàm với lãnh đạo một số chính đảng và nguyên thủ quốc gia chúc mừng thành công của Đại hội. Các đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta đã tiến hành 40 hoạt động đối ngoại trực tuyến và 7 hoạt động đối ngoại bằng các hình thức ghi hình, đăng bài... Qua đó, góp phần quan trọng tăng cường lòng tin, gia tăng nền tảng chính trị cho quan hệ song phương với các nước, đồng thời nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Đảng ta trên trường quốc tế.

Hai là, quan hệ giữa Đảng ta với các đảng cầm quyền ở các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng có chung biên giới tiếp tục được tăng cường, có những bước phát triển mới, góp phần quan trọng củng cố nền

tảng chính trị, lòng tin chiến lược, tạo động lực cho quan hệ song phương giữa nước ta và các nước bạn. Cuộc gặp cấp cao giữa ba nhà lãnh đạo cao nhất của ba Đảng (tháng 9-2021), gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào Thoong-lun Xi-xu-lít và Chủ tịch Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia Hun Xen, khẳng định ý nghĩa, truyền thống đặc biệt của quan hệ giữa ba Đảng, ba nước, góp phần gia tăng tin cậy chính trị và củng cố quan hệ gắn bó giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. Đảng ta tiếp tục thúc đẩy quan hệ gắn bó, đi vào chiều sâu với *Đảng Nhân dân Cách mạng Lào*. Sự tin cậy chính trị và đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào ngày càng được thắt chặt thông qua điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thoong-lun Xi-xu-lít và các chuyến thăm cấp cao của hai Đảng, hai nước, nổi bật là các chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thoong-lun Xi-xu-lít (tháng 6-2021); Chủ tịch Quốc hội Lào Xay-xôm-phon Phôm-vi-hản (tháng 12-2021); Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hữu nghị chính thức Lào (tháng 8-2021). Các chuyến thăm và điện đàm cấp cao thể hiện lòng tin chiến lược, sự gắn bó giữa hai Đảng, đóng góp quan trọng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào. Các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, trong đó có cấp ủy ở địa phương tiếp tục được duy trì và thúc đẩy, ngày càng được đổi mới, đi vào chiều sâu, thực chất, chú trọng vào những vấn đề chiến lược.

Đảng ta duy trì đã phát triển tích cực trong quan hệ với *Đảng Cộng sản Trung Quốc*.

Trao đổi đoàn cấp cao diễn ra sôi động với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã hai lần điện đàm; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới, qua đó góp phần củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước nhân các sự kiện quan trọng của mỗi Đảng, nhất là vào dịp Đại hội XIII của Đảng ta và kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bên cạnh đó, giao lưu hợp tác giữa các cấp ủy địa phương hai nước được thúc đẩy tích cực, trong đó có Gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư bốn tỉnh Đông Bắc của ta với Bí thư Khu ủy Quảng Tây, Trung Quốc và lần đầu tiên tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa Bí thư bốn tỉnh Tây Bắc của ta với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương giữa các địa phương biên giới hai bên, giải quyết những vấn đề tồn tại.

Quan hệ với *Đảng Nhân dân Cam-pu-chia* phát triển ổn định. Lãnh đạo cấp cao và các cấp của hai Đảng, hai nước thường xuyên điện đàm, hội đàm trực tuyến, gửi thư thăm hỏi lẫn nhau trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là sự kiện Chủ tịch Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP), Thủ tướng Chính phủ Hun Xen sang Việt Nam tham dự Cuộc gặp cấp cao giữa ba lãnh đạo cao nhất ba Đảng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cấp nhà nước Cam-pu-chia (tháng 12-2021), mở đầu cho chuỗi các hoạt động chào mừng “Năm hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia, Cam-pu-chia - Việt Nam” và kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (24-6-1967 - 24-6-2022).

Quan hệ với *Đảng Cộng sản Cu-ba* tiếp tục được thúc đẩy thông qua các cuộc điện đàm cấp cao, hội nghị trực tuyến giữa hai Đảng. Nổi bật là các cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cu-ba Ra-un Cát-xơ-rô (tháng 2-2021), Chủ tịch nước Cu-ba Mi-ghe-nhê Đi-át Ca-nê-n (tháng 5-2021), Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch nước Cu-ba Mi-ghe-nhê Đi-át Ca-nê-n (tháng 7-2021); chuyến thăm chính thức Cu-ba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Bên cạnh đó, chúng ta triển khai nhiều hoạt động ủng hộ, hỗ trợ kịp thời cho Cu-ba, thúc đẩy hợp đồng vắc-xin với Bạn. Các hoạt động này góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước; thể hiện tình cảm thủy chung, trước sau như một của Việt Nam đối với Cu-ba trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Chúng ta duy trì quan hệ ổn định với *Đảng Lao động Triều Tiên* với nhiều hình thức linh hoạt, hai bên trao đổi thư, điện thăm hỏi và chúc mừng, chia sẻ nhân các sự kiện lớn của hai Đảng, hai nước.

Ba là, ta tiếp tục duy trì và thúc đẩy quan hệ với nhiều đảng cầm quyền, tham chính và các đảng có vai trò quan trọng tại các nước lớn, đối tác quan trọng, các nước trong khu vực và các đảng cộng sản, công nhân, bạn bè truyền thống thông qua điện đàm, hội đàm trực tuyến, trao đổi cấp cao, góp phần tạo nền tảng thuận lợi cho quan hệ song phương. Quan hệ tốt đẹp giữa Đảng ta với *Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF)* tiếp tục duy trì và phát triển, nổi bật là sự kiện Đoàn đại biểu Đảng KPRF do đồng chí Phó Chủ tịch Đảng L. Ka-la-xnh-i-cốp (L. Kalashnikov) sang thăm, làm việc và trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Giải thưởng Lê-nin - phần thưởng cao quý nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Cộng sản Liên bang Nga - thể hiện sự trân trọng, đánh giá cao của Đảng Cộng sản Liên bang Nga đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những đóng góp của Đảng ta và đồng chí Tổng Bí thư đối với sự phát triển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vì quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc, cuộc sống tốt đẹp của nhân dân thế giới và sự gắn bó giữa hai Đảng, hai nước. Quan hệ với *Đảng nước Nga thống nhất (ER)* phát triển tích cực thông qua các cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin; Chủ tịch ER, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Đơ-mi-tơ-ri Mết-vê-đép. Đảng ta thúc đẩy đi vào chiều sâu quan hệ với *Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP)* thông qua các cuộc điện đàm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Chủ tịch LDP, Thủ tướng Nhật Bản...

Với các đảng cầm quyền, tham chính, các đảng cộng sản và công nhân khác, nhất là với các đảng ở Xin-ga-po, Ấn Độ, Pháp, Đức, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Chi-lê, Vê-nê-xu-ê-la, Bra-xin, An-giê-ri, I-ta-li-a..., Đảng ta duy trì và củng cố quan hệ thông qua nhiều biện pháp linh hoạt, như trao đổi thư, điện mừng, điện đàm trực tuyến, gửi video chúc mừng và trao đổi trực tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung.

Bốn là, Đảng ta tiếp tục tham gia chủ động và tích cực các cơ chế đa phương chính đảng, duy trì gắn kết với các đảng đối tác trong bối cảnh đại dịch COVID-19; tích cực phát huy vai trò và trách nhiệm thành viên tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP), Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân (IMCWP); các cơ chế định

kỳ do các đảng cánh tả khu vực Mỹ La-tinh khởi xướng, như Hội thảo “Các đảng và một xã hội mới”, Diễn đàn Xao Pao-lô. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Đảng ta tham dự một số hội nghị trực tuyến quan trọng do Nga tổ chức, như Hội nghị bàn tròn các chính đảng Nga - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với chủ đề “Vai trò của các lực lượng chính trị có trách nhiệm của các nước Nga và ASEAN trong việc củng cố các cấu trúc an ninh và hợp tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương” (tháng 6-2021), Hội nghị trực tuyến liên đảng quốc tế với chủ đề “Các thách thức toàn cầu của thế kỷ XXI: Đánh giá của các đảng” (tháng 12-2021) do Đảng Nước Nga thống nhất (ER) tổ chức..., qua đó tăng cường quan hệ đảng, tranh thủ được sự ủng hộ ngày càng rộng rãi của các đảng đối với chủ trương, quan điểm của ta trên nhiều vấn đề. Các hoạt động của Đảng ta tại các diễn đàn đa phương chính đảng cũng góp phần làm cho bạn bè quốc tế hiểu thêm về thành tựu phát triển đất nước và kết quả phòng, chống đại dịch COVID-19, tranh thủ được sự ủng hộ ngày càng rộng rãi của các đảng đối với những vấn đề về lợi ích quốc gia - dân tộc của ta.

Năm là, đối ngoại đảng đóng góp tích cực cho công tác “ngoại giao vắc-xin”. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong nước và trên thế giới, lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đã xác định ngoại giao vắc-xin là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu hiện nay. Đối ngoại đảng, với vai trò là một trong ba trụ cột đối ngoại trong nền ngoại giao toàn diện của đất nước, đã phát huy vai trò tham mưu, đề xuất kịp thời cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thông tin đến các cơ quan có liên quan về các đối tác mà ta có thể tranh thủ hợp tác, đặt vấn đề nhằm tranh thủ sự hỗ trợ và mở rộng khả năng tiếp cận vắc-xin của ta; chủ động lồng ghép nội dung ngoại giao

vắc-xin vào các cuộc trao đổi của các đồng chí lãnh đạo Đảng với các đối tác quốc tế; đồng thời, phối hợp và hỗ trợ các cơ quan khác nghiên cứu và báo cáo, chia sẻ những thông tin liên quan. Nổi bật là, sau cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch nước Cu-ba Mi-ghen Đi-át Ca-nên, hai bên đã thúc đẩy chia sẻ và hợp tác sản xuất vắc-xin, theo đó, Cu-ba cung cấp cho Việt Nam khoảng 10 triệu liều vắc-xin Abdala với giá ưu đãi, đồng thời nhận chuyển giao công nghệ của Cu-ba.

Sáu là, tiếp tục tăng cường trao đổi lý luận và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn với các chính đảng, nhất là với các đảng cộng sản cầm quyền tại các nước xã hội chủ nghĩa. Đảng ta đã phối hợp tổ chức thành công Hội thảo Lý luận lần thứ mười sáu với Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hội thảo Lý luận lần thứ tám với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Các hội thảo trao đổi lý luận có ý nghĩa quan trọng để các bên tổng kết và chia sẻ những thành tựu về lý luận và thực tiễn cũng như kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo, tìm tòi xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Qua đó, đóng góp thiết thực đối với nhiệm vụ phát triển lý luận phục vụ sự nghiệp xây dựng Đảng, quản lý đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước; đồng thời, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương phát triển ổn định.

Có thể nói trong năm 2021, quan hệ đối ngoại của Đảng ta đã không ngừng được thúc đẩy và tăng cường, nhất là với các đảng cộng sản, cầm quyền ở các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng có chung biên giới và các đảng cầm quyền, tham chính trong khu vực và ở các nước đối tác quan trọng, góp phần tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ của Việt Nam với các nước; tạo lập,

củng cố sự đồng thuận và hậu thuẫn chính trị của các chính đảng và các lực lượng chính trị đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; nâng cao vị thế, uy tín của Đảng, đất nước ta trên trường quốc tế.

Một số trọng tâm của công tác đối ngoại đảng thời gian tới

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo sẽ tiếp tục biến động hết sức phức tạp, tác động sâu sắc đến môi trường an ninh, phát triển của nước ta. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn sẽ ngày càng quyết liệt hơn về tính chất, mở rộng hơn về phạm vi nhằm định hình các nguyên tắc, “luật chơi” mới phù hợp với lợi ích của mỗi nước. Đại dịch COVID-19 vẫn là thách thức lớn cho phát triển kinh tế, an ninh y tế và hệ thống an sinh, phúc lợi và ổn định xã hội ở các nước, nhất là các nước đang phát triển. Kinh tế thế giới tuy đang trên đà phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ suy giảm và tăng trưởng thấp do nợ toàn cầu cao, lạm phát tăng cao, đứt gãy chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu và dịch bệnh chưa thể sớm kiểm soát.

Bối cảnh đó đòi hỏi công tác đối ngoại nói chung, đối ngoại đảng nói riêng phải thích ứng nhanh chóng, phát huy mạnh mẽ vị thế, uy tín của Đảng và tiềm lực của đất nước, tận dụng cơ hội, giảm thiểu thách thức từ bên ngoài, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc với mục tiêu bao trùm và hàng đầu là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, khai thác có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài cho phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế.

Trên tinh thần đó, nhằm phát huy vai trò trụ cột và vai trò tiên phong của đối ngoại, công tác đối ngoại đảng thời gian tới cần tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, coi trọng và nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, nắm bắt kịp thời những xu thế, đặc điểm lớn của tình hình thế giới, khu vực; các vấn đề quốc tế lớn liên quan đến an ninh và phát triển của đất nước; các xu thế chính trị và trào lưu tư tưởng, các phong trào chính trị - xã hội trên thế giới, kịp thời đề ra các chủ trương, đường lối, tranh thủ các cơ hội, xử lý các thách thức đặt ra, không để bị động, bất ngờ.

Thứ hai, triển khai hiệu quả công tác đối ngoại đảng theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18-2-2019, của Bộ Chính trị, “Về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại đảng, không ngừng mở rộng và phát triển về chiều sâu các mối quan hệ đối ngoại của Đảng, tăng cường sự tin cậy, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ song phương; tạo lập, củng cố sự đồng thuận và hậu thuẫn chính trị của các chính đảng và các lực lượng chính trị đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển. Trong đó, đặc biệt coi trọng và tiếp tục tăng cường đoàn kết, hợp tác toàn diện và tin cậy với các đảng cộng sản cầm quyền và các đảng cầm quyền ở các nước láng giềng, đưa các mối quan hệ vào chiều sâu, thực chất, thiết thực; củng cố sự tin cậy chính trị, giữ vai trò định hướng chiến lược tổng thể cho quan hệ song phương; đẩy mạnh quan hệ với các đảng cầm quyền, đảng tham chính, đảng có vị trí và vai trò quan trọng trong việc hình thành và triển khai chính sách của các nước

đối với Việt Nam; tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản và công nhân, tiếp tục tranh thủ sự hậu thuẫn chính trị; chủ động và tích cực phát huy vai trò tại các diễn đàn đa phương chính đảng.

Thứ ba, tăng cường trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn với các chính đảng nhằm tiếp thu, tích lũy kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng đảng, về lãnh đạo, quản lý đất nước và giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển; góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Thứ tư, phát huy mạnh mẽ vai trò đầu mối trong quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại của toàn bộ hệ thống chính trị, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của các hoạt động đối ngoại; đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các kênh đối ngoại, tạo sự gắn bó thống nhất, chặt chẽ, đồng bộ và toàn diện giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, phát huy lợi thế và “phân vai” hiệu quả giữa các bình chủng đối ngoại, tạo sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại.

Thứ năm, chú trọng công tác xây dựng tổ chức, bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại đảng.

Những kết quả tích cực của đối ngoại đảng năm 2021, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở để đối ngoại đảng cùng với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, cũng như các tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của đất nước tới các năm 2025, năm 2030 và năm 2045. □